

*
Số 224-KI./ĐUK

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên
trong các trường đại học, cao đẳng”

Tại Hội nghị tọa đàm ngày 16/5/2022, sau khi nghe Báo cáo đề dẫn tọa đàm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng”; cấp ủy, tổ chức Đảng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng ủy Khối và đơn vị liên quan đã phát biểu trao đổi tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận:

Trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các trường đại học, cao đẳng đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên trong sinh viên; với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực và đạt được kết quả nhất định, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong sinh viên, góp phần tạo ra phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong các nhà trường. Nhiều sinh viên được kết nạp đảng sau khi ra trường đã tìm được việc làm đúng với chuyên môn đào tạo, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện. Những kết quả trên là nhân tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế: Một số cấp ủy nhà trường chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong sinh viên dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong sinh viên tỷ lệ chưa tương xứng với số lượng sinh viên hiện có. Số lượng và tỷ lệ sinh viên được đi học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và kết nạp đảng viên thường tập trung vào sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn. Một số sinh viên chưa kiên trì bền bỉ trong phấn đấu, sau khi đạt được nguyện vọng lại sa sút trong học tập, chưa phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến tinh thần phấn đấu của các sinh viên khác cũng như kết quả tạo nguồn phát triển đảng của nhà trường. Trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục về công tác phát triển đảng viên còn tình trạng sai sót, dẫn đến phải kéo dài thời gian xem xét kết nạp đảng cho quần chúng. Việc triển khai sinh hoạt ở một số chi uỷ, chi bộ phòng, khoa chuyên môn tuy đã có nhiều tiến bộ

song chất lượng một số buổi sinh hoạt chỉ bộ chưa cao, chưa hấp dẫn, chưa tác động tích cực đến công tác tuyên truyền phát triển đảng viên mới.

Để công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng thời gian tới đạt được kết quả cả về số lượng và chất lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn cho sinh viên; tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của giáo dục, đào tạo nói riêng trong giai đoạn hiện nay... qua đó góp phần hình thành thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho sinh viên.

2. Cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý các nhà trường hằng năm bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên; coi đây là một trong những hoạt động quan trọng đào tạo bồi dưỡng sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động, sự phát triển của các ngành nghề và xã hội. Cấp ủy nhà trường cần đặt ra chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện sát tình hình thực tế; chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, phòng, khoa chuyên môn; cán bộ, đảng viên, giảng viên trong việc phát triển đảng viên là sinh viên của trường.

3. Cấp ủy các trường tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy trình xét quân chúng ưu tú đi học lớp Đối tượng kết nạp đảng, xét kết nạp đảng viên đối với sinh viên, đảm bảo theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với chương trình, kế hoạch đào tạo và tình hình thực tế của nhà trường. Chú trọng rà soát bổ sung hoặc điều chỉnh phù hợp về nội dung tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể, xét quân chúng được đi học lớp Đối tượng kết nạp Đảng, xét kết nạp đảng viên; những tiêu chuẩn để xét sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập rèn luyện, các cuộc thi, các phong trào thi đua, có ý nghĩa đóng góp xây dựng hình ảnh, thương hiệu các nhà trường.

4. Phát huy vai trò tổ chức Đoàn, Hội trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo môi trường để sinh viên có nhiều cơ hội hoạt động rèn luyện tu dưỡng và thể hiện năng lực học tập chuyên môn, năng lực hoạt động xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng sống, rèn luyện, tu dưỡng chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống, cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Tổ chức Đoàn triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai công tác giới thiệu sinh viên là đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng để xét học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đối tượng kết nạp Đảng.

5. Cấp ủy cùng tập thể lãnh đạo, quản lý nhà trường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để tổ chức Đoàn; phòng, khoa và các đơn vị

liên quan của nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; chủ động đề nghị Đảng ủy Khối tổ chức các lớp Đối tượng kết nạp Đảng tại trường và hướng dẫn thực hiện quy trình kết nạp đảng viên đối với sinh viên đảm bảo thuận lợi, đạt kết quả. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho đối tượng là những sinh viên vùng sâu, vùng xa, sinh viên nghèo vượt khó có ý thức, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện vươn lên để trở thành đảng viên.

6. Đối với cấp ủy các trường cao đẳng quan tâm hơn đến đối tượng sinh viên hệ cao đẳng, lựa chọn những sinh viên ưu tú để kết nạp vào đảng làm nòng cốt thúc đẩy, lan tỏa công tác phát triển đảng viên trong sinh viên góp phần xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

7. Hàng năm, cấp ủy nhà trường tổ chức tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên, ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác phát triển đảng viên của trường; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt kết quả thiết thực.

8. Tổ chức thực hiện:

- Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các trường đại học, cao đẳng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả kết luận này.

- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung Kết luận này.

- Giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế và đề nghị của cấp ủy các nhà trường, xây dựng kế hoạch để mở các lớp bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng dành cho sinh viên, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kết luận này./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TU (để báo cáo),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các Đảng bộ, Chi bộ Trường đại học, cao đẳng,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Vũ Hữu Thi

